
sþ. 452. Fyrirspurn
til viðskiptaráðherra um vanskil korthafa hjá greiðslukortafyrirtækjum.

Frá Guðmundi Einarssyni.

[224. mál]

Hve mikil voru vanskil korthafa hjá greiðslukortafyrirtækjum um síðustu áramót?

Skriflegt svar óskast.


